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 ¡Ñ¹¡ØÅàÍç¹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§Ï à»š¹Ë¹Öè§ã¹¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ· 
·ÕèμÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹¼ÅÔμ¡ÃÐáÊä¿¿‡Òã¹»ÃÐà·Èä·Â  
â´ÂàÅ×Í¡¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§áÊ§ÍÒ·ÔμÂ�  
«Öè§à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´ äÁ‹μŒÍ§¹Óà¢ŒÒ áÅÐª‹ÇÂ»‡Í§¡Ñ¹ 
ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ä·Â áÅÐ¢Í§âÅ¡äÁ‹ãËŒàÅÇÃŒÒÂ 
Å§ä»ÍÕ¡ 
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¤Ø³¡ÑÅ¡ØÅ ´ÓÃ§»�ÂÇØ²Ôì «ÕÍÕâÍ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï 
 ãËŒÊÑÁÀÒÉ³� “°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨” ¶Ö§á¹Ç¤Ô´ 
 ã¹¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨Å§·Ø¹ã¹â¤Ã§¡ÒÃä¿¿‡Ò 
 ¾ÅÑ§áÊ§ÍÒ·ÔμÂ�Ç‹Ò 

 “ตัวผมเองอยู ในวงการอุตสาหกรรมไฟฟา  
มานานกวา 28 ป เริ่มจากการซื้อมาขายไป เรานำ
เขาจากตางประเทศและขายใหกับหนวยงานการ
ไฟฟา ตอมาก็ผันตัวเองมาเปนผูผลิตสินคาใหกับ
หนวยงานการไฟฟาฯ และพัฒนาขึ้นเปนผูสงออก
อุปกรณที่ ใช ในระบบไฟฟาแรงสูง มีตลาดตาง
ประเทศท่ีพมา และลาว และกำลังเปดตลาดท่ี
มาเลเซีย รวมทั้งเวียดนาม ผมมีความคิดทำ
พลังงานทดแทนมาหลายปแลวอยากจะเปนผูผลิต
พลังงานไฟฟา ผมกับทีมงานรวมกันศึกษาเรื่อง
พลังงานทดแทนตั้งแตป 2549 พบวา มีอยูหลาย
ทางเลือก คือหนึ่งผลิตไฟฟาจากชีวมวล สองเร่ือง
ของพลังงานแสงอาทิตย และสามพลังงานลม การ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานสามทางเลือกนี้เปนพลังงาน
สะอาด ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชวยลด
ภาวะโลกรอนไดดวย ตางประเทศโดยเฉพาะใน
ยุโรปหันไปหาพลังงานพวกนี้กันมาก” 

¢ŒÍ´Õ ¢ŒÍ´ŒÍÂ ¢Í§¾ÅÑ§§Ò¹ªÕÇÁÇÅ 
áÊ§ÍÒ·ÔμÂ� áÅÐ¾ÅÑ§ÅÁ 

 “ตอนแรกเราศึกษาเรื่อง การผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากชีวมวล พบวาเริ่มแรกลงทุนไมมาก แต
จากการศึกษาพบวาระยะยาวจะมีปญหาในการผลิต
เน่ืองจากวัตถุดิบจะหายากและมีราคาแพง จากน้ัน
ผมก็ศึกษาเรื่องพลังงานลม โดยการผลิตไฟฟา 
จากกังหันลมนั้นตองหาพื้นที่ที่มีลมทั้งปมีคาเฉลี่ย
ลมพัด 5.5 เมตรในหนึ่งวินาที ตอนนั้นเราเปน 
ผูจัดหาอุปกรณและติดตั้งกังหันลมท่ีลำตะคองสอง
ชุดและเปนท่ีปรึกษาใหกับการไฟฟาฝายผลิตดวย 
แตพื้นที่ที่มีลมเพียงพอดังกลาวหายากมาก จึงดู
อยางอื่นควบคูกันไปเพื่อไมใหเสียเวลาเปลา เราดู
เรื่องแผงโซลารเซลลที่ใชผลิตพลังงานไฟฟาจาก
แสงอาทิตย ชวงนั้นราคาของแผงโซลารเซลลแพง
มาก ไมสามารถจะลงทุนไดเพราะไมคุม ตอนนั้นป 
2551 ทำใหเราตองกลับมาตั้งหลักใหม แตปรากฏ
วาสองปตอมาราคาแผงโซลารเซลลลดลงมาอยาง
มาก ทำใหเหมาะตอการลงทุนบวกกับภาครัฐมีการ
จายสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาจำนวนหนวยละ 8 
บาท จุดน้ีเองทำให เราตัดสินใจทำโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยเฟสแรกท่ีอำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ เริ่มขายไฟฟา 4 มกราคม 2554” 

ÁØ‹§ÊÃŒÒ§âÃ§ä¿¿‡ÒáÊ§ÍÒ·ÔμÂ� 
 ¸ØÃ¡Ô¨ÁÑè¹¤§ ÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

 “ธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
ถือวาเปนธุรกิจ ท่ีดีมีรายไดมั่นคง ไดรับการ
สนับสนุนจากทางการ เราจะเปนรายแรกที่ขาย
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยที่มีขนาดใหญคือสาม
เมกะวัตต แตก็จะมีรายอื่นๆ ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญกวาเราเกิดตามมา แตเราเปนรายแรกที่
ขายไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาคในเชิงพาณิชย เริ่มขายในวันท่ี 4 
มกราคม 2554 เรามีสัญญาขายไฟจากพลังงาน
แสงอาทิตยทั้งหมดรวม 31 เมกะวัตต โครงการท่ี
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ มี 2 เฟส เปน
เฟสแรกขนาด 3 เมกะวัตต เฟสท่ีสองอีก 4.4 เมกะ
วัตต คาดวาจะเสร็จกลางป 2554  และเราจะทำไป
เร่ือยๆ ทีละโครงการเพราะใชเวลากอสรางไมนาน 
และแยกเงินลงทุนได ไมตองลงทุนครั้งละมากๆ ใน
ป 2554 ผมมีแผนงานจะข้ึนโรงไฟฟาอีกประมาณสี่
แหงมูลคากวา 3 พันลานบาท” 

Gunkul   Engineering 
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‘

‘

¤Ø³¡ÑÅ¡ØÅ ´ÓÃ§»�ÂÇØ²Ôì «ÕÍÕâÍ 
¡Ñ¹¡ØÅ àÍç¹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§ ÃÐºØÇ‹Ò¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò 
¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ à»š¹Í¹Ò¤μ¢Í§ 

 Í§¤�¡Ã 
 
 “ผมวิเคราะหวาเทียบกับธุรกิจหลักของเราที่
เราทำมาย่ีสบิแปดป ธรุกจิมีกราฟข้ึนลง รายไดขึน้ลง 
การทำโรงไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ผูซื้อคือ
การไฟฟาซ้ือทั้งหมดที่เราผลิตได มีสัญญาซื้อขาย
ไปตลอดจนกวาเราจะบอกเลิกขายการผลิตไมตอง 
สตอกแผงโซลารเซลล ทางโรงงานก็มีวอรันตีถึง
ยี่สิบหาป วัตถุดิบไดมาฟรีคือแสงแดดไดทุกวันเปน
ธุรกิจที่ไมกระทบตอชาวบาน และเรารูสึกวาไดชวย
สังคมลดภาวะโลกรอน ชวยประเทศลดการนำเขา
น้ำมัน เรายิ่งผลิตไดมากเทาไหรยิ่งชวยลดการนำ
เขาน้ำมันไดเทาน้ันเปนธุรกิจที่ไมตองไปแขงกับใคร
แขงกับตัวเอง ไมมีความเสี่ยงกับสภาพเศรษฐกิจ
หรือกับลูกคา เพราะวาไมวาเศรษฐกิจมีสภาพ
อยางไร ทุกครัวเรือนก็ยังตองใชไฟฟา ผมมั่นใจ
เรื่องพลังงานหมุนเวียนมาก ผมมีทีมงานวิศวกรที่
เกง ผมสรางแผนกพลังงานทดแทนขึ้นใหม ตอนน้ี
มีวิศวกรกวาสิบคน หัวหนาทีมเปนวิศวกรคนไทยท่ี
จบมาจากเยอรมนี เปนคนที่มีความรูเรื่องพลังงาน
ทดแทนเปนอยางดี” 
 
 ¡ÒÃÊÃŒÒ§·Ø‹§â«ÅÒÃ�à«ÅÅ�  
 ¡ÃÐ·ºªØÁª¹ ·Ó¤ÇÒÁà´×Í´ÃŒÍ¹ 
 ãËŒ¡ÑºªÒÇºŒÒ¹ËÃ×ÍäÁ‹? 
 
 “ที่ดินที่ เราใชเปนที่ติดตั้งแผงโซลารเซลล 
มีสองแบบ เปนแบบที่เราเชาจากชาวบานหรือ  
ถาเจาของที่ไมสะดวกใหเชาตองการขายเราก็พรอม
จะซื้อเพราะการเชาตองมีสัญญาเชามากกวา 25 ป 
แตละแปลงที่ เราไปกอสรางเราตองทำประชา
พิจารณกับชุมชนทองถิ่นกอนวาเราจะไปทำอะไร 
เราจะเชิญคนในหมูบานมาสัมมนาใหเขาทราบ 
ถึงขอดีขอเสียของการสรางโรงไฟฟาในชุมชน  
ซึ่งขอเสียดูแลวนอยมากหรือแทบไมมีเพราะแผง

โซลารเซลลรับพลังงานแสงอาทิตยเพื่อมาผลิต
กระแสไฟฟาติดตั้งแลวไมไดทำใหพื้นที่บริเวณนั้น
รอนขึ้น ไมมีแสงสะทอนหรือปลอยของเสีย  
แตกลับสรางงานใหกับคนในชุมชน เชน การ
กอสราง การติดตั้งแผง ซึ่งตองใชคนมากใน
ระหวางกอสราง สวนการบำรุงรักษาแผงโซลารก็
ไมมีความยุงยากอะไรเพราะทุกอยางเราควบคุม
ดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถตรวจสอบได
อยางแมนยำและรวดเร็ว” 

àÃÒÃÙŒÊÖ¡Ç‹Òä´Œª‹ÇÂÊÑ§¤Á 
Å´ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹  
ª‹ÇÂ»ÃÐà·ÈÅ´¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ
¹éÓÁÑ¹ àÃÒÂÔè§¼ÅÔμä´ŒÁÒ¡
à·‹ÒäËÃ‹ ÂÔè§ª‹ÇÂÅ´¡ÒÃ 
¹Óà¢ŒÒ¹éÓÁÑ¹ä Œ́à·‹Ò¹Ñé¹ 
à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèäÁ‹μŒÍ§ä»á¢‹§
¡Ñºã¤Ã á¢‹§¡ÑºμÑÇàÍ§ 
äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¡ÑºÊÀÒ¾
àÈÃÉ°¡Ô¨ ËÃ×Í¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ 



 ¡ÒÃμÔ´μÑé§ÍØ»¡Ã³�á¼§â«ÅÒÃ�à«ÅÅ� 
 μŒÍ§ä»μÑ´μŒ¹äÁŒ·ÕèÁÕÍÂÙ‹à´ÔÁËÃ×ÍäÁ‹? 
 
 “ไมตองเลยครับเพราะที่ดินแตละแปลงที่
เราไปใชเปนที่ติดต้ังแผงโซลารเซลล สวนใหญ
ปลูกมันสำปะหลังปลูกออยหรือที่นา ซ่ึงเปนไม
ลมลุก และไมมีผลกระทบตอการปลูกพืชในท่ี
ขางเคียง” 
 
 «ÕÍÕâÍ¡Ñ¹¡ØÅàÍç¹¨Ôà¹ÕÂÃÔè§ ¾Ù´¶Ö§ 
 ¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§ÅÁÇ‹Ò  
 ºÃÔÉÑ·Ï ÂÑ§ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨  
 áÅÐÍÂÒ¡¨Ð·Óμ‹Í 
 
 “ยั งคิดอยู เพราะเราไดทำการศึกษา 
และหาพื้นที่ไวแลว ยังไมไดทิ้ง เปนพ้ืนที่ที่
ตองมีลมทั้งปซึ่งสวนใหญคอนขางหายาก ท่ีที่
มีลมก็จะเปน วนอุทยาน ตามหุบเขา ชองเขา 
ไหลเขาเปนที่กรมปาไมของหนวยราชการตอง
ขออนุญาต เราตองไปพรีเซนต (present) ให
เขาฟงตองใชเวลา สถานที่ที่มีลมทั้งป มีตาม
หุบเขาเทานั้น ชายทะเลหรือที่ทางเหนือเทาท่ี
ผมศึกษามา ทางเหนือมีลมแคหกเดือนเปน
ลมหนาว หนารอนไมมีลม หนารอนมีลมทาง
ใต ลมทะเลพัดขึ้นบกมีแคหกเดือนเหมือนกัน 
นครราชสีมา โคราชลมดีเพราะมีชองเขา หก
เดือนแรกมีลมมาจากทางเหนือ พอลมเหนือ
หมดก็มีลมใตมาเสริมเปนชองเขาที่รีดลมใหมี
ลมทั้งป แถวเขาคอ กึ่งเหนือกึ่งกลางตรงน้ีจะ
มีลมเยอะ” 
 
 ¡Ô¨¡ÃÃÁ«ÕàÍÊÍÒÃ�¢Í§ºÃÔÉÑ· 
 
 “เร่ืองกิจกรรมชวยเหลือสังคมน้ัน เรามี 
นโยบายแบงเปนภายนอกกับภายใน ภายนอก
ที่เรามีกิจกรรมเปนประจำ คือรวมกับโรงเรียน
วัดใกลเคียงกับบริษัทฯ เรามีทุนการศึกษาให
ทุกป ใหอยู 70 ทุน เปนทุนใหกับเด็กที่มาจาก
ครอบครัวยากจน และเรายังชวยดูแลศูนยเด็ก
ออนในชุมชนใกลเคียงและชุมชนผูสูงอายุ 
และมีกิจกรรมตางๆ ในวันเด็กใหแกโรงเรียน 
ชุมชน สถานีตำรวจ กรมทหารท่ีอยูใกลเคียง 
รวมทั้ งจัดงานรวมกับตลาดแถวนี้ เรามี 
นโยบายชวยชุมชนแถวน้ีใกลๆ สำนักงาน มี
งบประมาณตั้งไวทุกป ทำมา 8-9 ปแลว 
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คนในบริษัทเราท่ีมีบุตร เราก็ ใหทุนเชนกันมี 
หลักเกณฑใหกับพนักงานของเราทุกคน เรามี
กิจกรรมชวยคนในองคกรเยอะ เพราะเปน 
สวนสำคัญที่ชวยเราทำงาน ถาเขามีความเปนอยู 
ที่ดีครอบครัวมีความสุขก็มีกำลังใจในการทำงาน 
ผมถือวาถาบริษัทฯ ไดก็จะแบงปนใหกับพนักงาน
ทุกคนเชนกัน สวนชุมชนท่ีใกลสถานท่ีผลิตไฟฟา
พลังแสงอาทิตยในแตละแหงของเรา ก็จะไดรับ 
การดูแลแบบเดียวกัน คือเราจะทำกิจกรรม 
ชวยเหลือชุมชนท่ีอยูใกลกับท่ีทำงาน หรือโรงงาน
ของเรา” 


